

ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TẬP HỢP ĐOÀN VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG

Trần Thị Thu Giang

Tổ công đoàn khoa Kinh tế - Du lịch

“Lực lượng đoàn viên mạnh - Công đoàn vững”, xác định vai trò hết sức quan trọng của đoàn viên công đoàn, Công đoàn trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm đã chú trọng và quan tâm công tác tập hợp đoàn viên trong nhà trường. Như chúng ta đã biết đối với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường nói chung và Công đoàn nói riêng thì lực lượng đoàn viên rất quan trọng, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong nhà trường. Trên thực tế ở đâu có sự phối hợp tốt giữa Công đoàn và chính quyền thì ở đó mọi hoạt động đều suôn sẻ, mọi chủ trương, kế hoạch muốn thực hiện tốt phải thống nhất hành động và phối hợp thực hiện.

1. Thực trạng công tác tập hợp đoàn viên công đoàn tham gia các hoạt động trong thời gian qua

- Hoạt động công đoàn ở các tổ chưa đều nhau, có những tổ hoạt động rất tích cực, tuy nhiên có một số tổ chưa vận động được toàn bộ công đoàn viên tham gia vào các hoạt động công đoàn. Các tổ công đoàn thuộc khối giáo viên, nhiều công đoàn viên không có giờ lên lớp ít đến trường nên việc huy động công đoàn viên tham gia các hoạt động công đoàn thuộc bộ phận giáo viên khó khăn hơn bộ phận hành chính.

- Đối với cơ quan hành chính, sự nghiệp quyền lợi và các chính sách đối với người lao động đều được đảm bảo theo pháp luật, nên các hoạt động công đoàn tập trung hỗ trợ về việc chuyên môn cho chính quyền và tổ chức các hoạt động phong trào, văn hóa, văn nghệ thể thao, các hoạt động từ thiện, nhân đạo và hỗ trợ người lao động trong lúc khó khăn. Vai trò công đoàn đôi lúc còn bị xem nhẹ vì không ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của người lao động.

- Cán bộ công đoàn các cấp huy động công đoàn viên tham gia dựa trên tinh thần tự giác, tự nguyện là chính, do đó mang tính dân vận cao và đòi hỏi cán bộ công đoàn phải thực sự tích cực vào cuộc trong các hoạt động.

2. Nguyên nhân

- Về phía cán bộ công đoàn:

+ Cán bộ công đoàn ở các công đoàn bộ phận hoạt động chưa đều tay. Tính chủ động trong công việc ở một số cán bộ công đoàn còn hạn chế, làm ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động công đoàn ở đơn vị;

+ Khả năng vận động của một số cán bộ đoàn viên còn chưa thuyết phục nên chưa lôi kéo được nhiều đoàn viên tham gia phong trào.

- Về phía công đoàn viên:

+ Do ý thức đoàn viên một số còn thờ ơ, ít quan tâm tới hoạt động tập thể;

+ Hoạt động phong trào chưa phù hợp với sở trường của bản thân nên không muốn tham gia;

+ Một số quan niệm chỉ cần chuyên môn tốt là được, phong trào không hoạt động cũng chẳng sao;

+ Nhiều ý kiến cũng đề nghị việc khen thưởng phải công bằng, chính xác, kịp thời, đúng người, đúng việc, chú trọng khen thưởng cho người lao động trực tiếp có thành tích cao trong phong trào. Phải nâng cao chất lượng khen thưởng, làm cho công tác khen thưởng trở thành động lực biểu dương và ghi nhận đúng thành quả từng cá nhân, từng tập thể, có như vậy sẽ tạo được bầu không khí lao động hăng say, đoàn kết và trách nhiệm, giúp đỡ nhau cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

3. Một số kiến nghị nhằm đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tập hợp đoàn viên, người lao động

Với mục tiêu tiếp tục xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, góp phần tích cực trong các hoạt động giữ ổn định và phát triển trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm, xin đề xuất một số ý kiến nhằm đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tập hợp đoàn viên, người lao động trong nhà trường như sau:

- Thứ nhất, Công đoàn cần chủ động phối hợp với đơn vị chuyên môn trong việc tổ chức các hoạt động và cần thường xuyên tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, phối hợp đồng bộ với chính quyền và các đoàn thể trong Nhà trường để có thể triển khai các hoạt động công đoàn mang lại hiệu quả cao.

- Thứ hai, cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để cán bộ, viên chức có nhận thức đúng đắn về vai trò, trách nhiệm của mình trong hoạt động và xây dựng tổ chức công đoàn. Đồng thời thường xuyên đi sâu, đi sát nắm bắt tâm tư tình cảm của các đồng chí công đoàn viên, kịp thời có biện pháp giải quyết những vấn đề nảy sinh trong hoạt động chuyên môn cũng như trong cuộc sống.

- Thứ ba, Công đoàn Trường đã tập trung củng cố hệ thống tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để phù hợp với đặc điểm và điều kiện hoạt động của từng công đoàn bộ phận. Đề cao tính chủ động của các ủy viên BCH Công đoàn; phân công các đồng chí ủy viên phụ trách từng tổ công đoàn và lĩnh vực công tác nhằm thúc đẩy phong trào CNVC-LĐ nhà trường phát triển toàn diện.

- Thứ tư, đối với bản thân người cán bộ công đoàn cần phải gương mẫu, đi đầu trong các hoạt động. Bên cạnh đó, muốn thuyết phục hiệu quả đoàn viên tham gia thì cán bộ công đoàn cần biết rõ đối tượng, để có nội dung, hình thức thuyết phục phù hợp, kiên trì dẫn dắt, dùng lý lẽ để người đoàn viên hiểu và tự nguyện tham gia các hoạt động do công đoàn tổ chức.

- Thứ năm, để thu hút đoàn viên tham gia các hoạt động phong trào, công đoàn trường cần: Lựa chọn hình thức sinh hoạt hấp dẫn; nội dung hoạt động phù hợp với trình độ và sở trường của từng đối tượng. Ngoài các phong trào thể dục thể thao kỷ niệm các ngày lễ lớn định kỳ, có thể tổ chức các phong trào như:

+ Trong khối giảng viên có thể tổ chức phong trào thi đua “Giờ giảng chất lượng cao”;

+ Trong khối hành chính có thể tổ chức phong trào “Làm việc tốt, phục vụ tốt”.

Lựa chọn phong trào hoạt động phù hợp với từng đối tượng đoàn viên sẽ thu hút được nhiều đoàn viên tham gia phong trào.

- Thứ sáu, Công đoàn cần kịp thời động viên khen thưởng; đối với những cá nhân có thành tích xuất sắc trong lao động; phát huy các điểm mạnh; cải thiện

điểm yếu; và tạo điều kiện để những điểm mạnh đó được nhân rộng hiệu quả.

- Thứ bảy, hàng năm công đoàn trường cần xây dựng kế hoạch tập huấn đội ngũ cán bộ công đoàn, trong đó chú trọng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chủ chốt và tổ trưởng công đoàn. Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn bảo đảm về số lượng, chất lượng, có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín, có năng lực đối thoại, dẫn dắt, truyền cảm hứng, tập hợp, đoàn kết người lao động.

Bắt đầu nhiệm kỳ mới với tâm huyết, sự năng động, sáng tạo của cán bộ công đoàn, cùng với sự quan tâm của Đảng và sự hỗ trợ, phối hợp của chính quyền, kính chúc Công đoàn trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm tiếp tục nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam với tinh thần mới, khí thế mới.

Xin trân trọng cảm ơn!